

## CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Tết nguyên đán 2021 đã cận kề, việc chủ động tăng cường trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phải được duy trì thường xuyên, đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành và toàn thể người dân.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, trên toàn thế giới đã có trên 100 triệu người mắc và hơn 1 triệu 100 ngàn người tử vong do COVID-19, đến nay, biến thể mới của SARS-CoV-2, được phát hiện đầu tiên tại Anh, đã lây lan ra 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Biến thể mới của virus được phát hiện tại Nam Phi cũng đã xuất hiện tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam khiến dịch bệnh có dấu hiệu lây lan nhanh hơn.

Về tình hình dịch bệnh trong nước, Việt Nam vẫn tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới nhập cảnh từ nước ngoài (đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh), cộng dồn đến nay cả nước ghi nhận 1.553 ca mắc.

Theo báo cáo của Bộ Y tế sáng ngày 28/01/2021, Việt Nam có 02 ca mắc mới tại cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh đặc biệt ca tại Hải Dương đã mắc COVID-19 do biến thể mới của SARS-CoV-2 của Anh có tốc độ lây nhiễm rất mạnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên thế giới và khu vực, để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng dân cư tại địa bàn huyện Đông Anh người dân cần thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế nội dung thông điệp như sau:

**1. KHẨU TRANG:** Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại các nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.

**2. KHỬ KHUẨN:** Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt/vật dụng thương xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế...)Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.

**3. KHOẢNG CÁCH:** Giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người khác (tối thiểu 2m).

**4. KHÔNG TẬP TRUNG:** đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

**5 KHAI BÁO Y TẾ:** Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại <https://tokhaiyte.vn> hoặc địa chỉ <http://ncovi.vn>, cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm covid-19 tại <https://www.bluezone.gov.vn>.

Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hãy gọi điện cho các Trạm y tế xã, thị trấn hoặc đường dây nóng của Trung tâm y tế huyện Đông Anh ĐT:02438835560 hoặc 098204738, để được tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.

BAN GIÁM ĐỐC

KHOA KSDB&HIV/AIDS

NGƯỜI VIẾT BÀI



GIÁM ĐỐC  
BSCKII. Nguyễn Tiến Cường

phan thi y huyen

Hoàng Văn Tuyên